

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2557

ดึงผู้ว่าชายข้าวล้งหนี่

แหล่งข่าวจาก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกษและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่เข้าโครงการจำนำข้าว ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อน และมีข้อเสนอจากผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือให้แต่ละจังหวัดเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าว รวมทั้งหามาตรการเยียวยาชาวนาที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ในการประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ มีข้อสรุปว่า จะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปดำเนินการจัดประมูลขายข้าวทั้งในรูปข้าวสารและข้าวเปลือกของแต่ละจังหวัดเอง โดยเปิดให้โรงสีทั่วประเทศที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลข้าวได้ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่า เงินที่ได้จากการประมูลขายข้าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ มีอำนาจนำไปจ่ายให้แก่ชาวนาในจังหวัดได้ทันที ผ่านสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในแต่ละจังหวัด โดยไม่ต้องนำส่งเงินเข้ามาที่ส่วนกลางก่อนเพื่อให้เงินถึงมือชาวนาได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันสมาคมโรงสีในแต่ละจังหวัดได้ตอบรับและยินดีที่จะช่วยเหลือชาวนาและเข้าร่วมประมูลข้าวครั้งนี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การประมูลขายข้าวตามปกติกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลและกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาว่าติดขัดระเบียบหรือกฎกระทรวงอย่างไรหรือไม่ เพื่อดำเนินการแก้ไข ให้จังหวัดสามารถเปิดประมูลข้าว โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนำร่องเป็นโมเดลการแก้ไขปัญหา ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคอีสานนั้นได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาว่าจะดำเนินการได้อย่างไร

" ข้อเสนอให้แต่ละจังหวัดจัดประมูลข้าวเอง มาจากที่ท่านนายกฯไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อน และมีผู้ว่าจังหวัดภาคเหนือเสนอว่า ควรจะให้จังหวัดมีอำนาจประมูลข้าวได้เอง เพื่อลดขั้นตอนและเวลาการขายข้าว และสามารถนำเงินที่ได้มาจ่ายให้แก่ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวได้เองไม่ผ่านส่วนกลาง นายกฯ จึงให้เรียกประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ"

แหล่งข่าวกล่าวว่า ราคาที่จะใช้ในการประมูลข้าวของ 17 จังหวัดภาคเหนือ นั้น จะอิงตามราคาตลาดเป็นหลัก รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการประมูลก็มีข้อเสนอให้เปิดโอกาสให้โรงสีทั่วประเทศสามารถเข้ามาร่วมประมูลได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะโรงสีในภาคเหนือเท่านั้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) พิจารณานุมัติให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด

ปัจจุบัน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินตามใบประทวนทั้งสิ้น 4.53 หมื่นล้านบาท จำนวนชาวนา 3.17 แสนราย ปริมาณข้าว 3.02 ล้านตัน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์

นายยรรยง พวงราช รรมช.พาณิชย์ กล่าวว่า การให้อำนาจผู้ว่าฯเปิดประมูลขายข้าว นั้นสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องขออนุมัติคณะกรรมการนโยบายข้าว (กชช.) เพราะก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้ว ซึ่งจังหวัดใดที่มีความพร้อมทำได้เลย โดยจะเริ่มที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความพร้อมมากที่สุด หลังจากนั้นก็ให้จังหวัดอื่นที่มีผู้ค้า โรงสีใน

จังหวัดมีความพร้อม และใช้เกณฑ์ราคากลางที่เผยแพร่ทั่วไป ชนิดไหน คุณภาพ เป็นอย่างไร ในการประมูลซึ่งอยู่ที่ ความพร้อมแต่ละจังหวัด

"การแข่งขันนั้นโรงสีอาจจะมีแต้มต่อเหนือกว่ารายอื่น แม้ที่ไออาร์จะเปิดกว้างทั่วไป โดยโรงสีอาจรวมกัน มาแล้วซื้อยกโกดังไปได้เลยและรู้คุณภาพข้าวดีกว่า"

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ผลการรับจำนำข้าวตั้งแต่ 1 ต.ค. 2556-28 ก.พ. 2557 (ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มี.ค.) ปริมาณข้าวเปลือกที่ร่วมโครงการรวม 11,568,279 ตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวเปลือกเจ้า 6,735,860 ตัน ข้าวหอมมะลิ 3,679,974 ตัน จำนวนใบประทวน 1,940,802 ใบ จ่ายเงินให้ชาวนา 539,793 ราย 610,797 สัญญา รวมเป็นเงิน 66,203.154 ล้านบาท

แหล่งจาก กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรณีที่มีความพยายามจะให้ระบายข้าวในระดับจังหวัดโดยให้ คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการนั้น ในทางหลักการมีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการ ระบายข้าวแต่ละครั้ง ควรมีหลักการว่าด้วยการแข่งขันอย่างเท่าเทียม แต่การขายข้าวแบบใหม่นี้ อาจเป็นการ ลี ออกสเปคให้ผู้ค้าในระดับท้องถิ่นที่จะเข้าไปซื้อข้าวจาก กชช.จังหวัด ขณะที่ผู้ค้ารายอื่นๆ จะเข้าถึงข้าวดังกล่าวได้ยาก จากเหตุผลหลายประการ เช่น การรับรู้การระบาย การเสนอซื้อในราคาที่ต้องบวกต้นทุนการขนส่งที่ไม่เท่ากัน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ว่า กชช.จังหวัดจะทราบหรือไม่ว่า คลังสินค้าในพื้นที่ได้ถูกผูกพันจากการขาย ข้าวของส่วนกลางไปแล้ว เพราะว่ามีบัญชีจะรวมอยู่ในส่วนกลางและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ระดับจังหวัดทราบ จนกว่าจะ มีการขนส่งสินค้า

"ถามว่า จังหวัดรู้มั๊ยว่าราคาข้าวควรขายเท่าไร ราคาตลาดเท่าไร ราคาตลาดโลกเป็นอย่างไร ไม่ใช่โรงสี เสนอซื้อ 8,000 บาทก็ขาย เพราะไม่รู้อะไร มีคำถามมากมายกับแนวความคิดนี้ ในเชิงหลักการอาจฟังดูง่ายแต่ในทาง ปฏิบัติมีขอลกเถียงอีกเยอะ และหากจะให้ กรมการค้าต่างประเทศไปช่วยอำนวยความสะดวก ก็ไม่น่าจะต่างกับการระบายจาก ส่วนกลาง ซึ่งปัญหาทั้งหมดน่าจะแก้ที่จากกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวความคิดดังกล่าวหากมีการสอบถามมา" แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับทิศทางราคาข้าวจากนี้ เชื่อว่าจะลดลงเนื่องจากสิ้นโครงการรับจำนำข้าวแล้ว และยังไม่มีการ ควบคุมราคาข้าวอื่นจากนี้ แต่เชื่อว่าราคาข้าวจะไม่ลดลงต่ำมากเนื่องจากอินเดีย มีการคงราคาขายไว้สูงเพราะมีต้นทุน การผลิตที่สูง ทำให้เวียดนามไม่สามารถตั้งราคาลงมาต่ำได้มาก ส่งผลให้ภาพรวมตลาดไม่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด เหมือนปีที่ผ่านมา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การระบายข้าวสต็อกรัฐบาล ขณะนี้มีหลายประเทศ สนใจที่จะซื้อข้าวจากไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนเป็นผู้ทำตลาดส่งออก ส่วนการขายในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มี เพียงรัฐบาลจีนที่ต้องการให้ความช่วยเหลือจากไทย และเสนอซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลไทยเข้ามา เชื่อว่าเป้าหมายที่ รัฐบาลจะระบายข้าวได้เดือนละ 8 แสนตัน น่าจะสำเร็จได้ไม่ยาก

สำหรับปัญหาภัยแล้ง ที่จะส่งผลผลิตต่อชาวนาปี 2557 ฤดูกาลใหม่นั้น ขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กำลังสำรวจผลกระทบของภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นั้น ต้องรอดูความชัดเจนใน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะออกมา หลังจากสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี (รอบแรก) 2556/57 ไป แล้วเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ผู้ส่งออกไม่เชื่อ 'พาณิชย์' ขายข้าวได้เดือนละล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จากการที่ฝ่ายรัฐบาลออกมา ให้ข่าวว่าจะเร่งระบายข้าวสต็อกรัฐบาลเดือนละ 1 ล้านตัน มองว่าหลังจากนี้คงเป็นไปได้ยาก เพราะจากนี้ไปตลาด เริ่มอิ่มตัวแล้ว ประกอบกับการที่รัฐบาลประกาศออกมาว่าต้องการจะเร่งระบายข้าว ทำให้ผู้ซื้อเริ่มชะลอการซื้อข้าว

เพื่อรอดูสถานการณ์ราคาข้าวที่มีแนวโน้มลดลงอีก ทั้งนี้ก็เข้าใจว่าการที่ด้านรัฐบาลให้ข่าวเช่นนั้น เพื่อลดแรงกดดันจากเกษตรกรและเป็นแค่การให้ความหวังเท่านั้น โดยปัจจุบันไทยส่งออกข้าวประมาณเดือนละ 6-6.5 แสนตัน หากจะมีการเร่งผลักดันส่งออกให้มากขึ้นกว่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดทั้งตลาดที่เริ่มอิ่มตัว ส่วนการบริโภคภายในประเทศตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 7-8 แสนตัน

“สัญญาณการชะลอซื้อข้าวจากผู้ซื้อก็เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันการส่งออกของไทยก็มีข้อจำกัด ที่แม้เคยส่งออกได้เดือนละเกือบ 1 ล้านตันแต่ก็เป็นการทำอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมงทีเดียว หากจะให้เร่งส่งออกมากกว่านี้ก็คงเหนื่อย และขณะเดียวกัน ในปัจจุบันข้าวในตลาดก็เริ่มหาซื้อได้ดีขึ้นกว่าการเข้าไปซื้อข้าวในสต็อกรัฐ ซึ่งผู้ประกอบการก็มีทางเลือกมากขึ้น ทำให้รัฐบาลที่ตั้งเป้าจะระบายมาเดือนละ 1 ล้านตัน จึงเป็นไปได้ยาก หรือเมื่อเปิดประมูลก็อาจจะมีคนเข้าไปซื้อและกดราคาให้ต่ำลง ส่วนที่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลจะสามารถขายข้าวได้ในปริมาณมากเพราะเป็นช่วงต้นฤดู”

อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนหน้าผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของเวียดนามเริ่มออก ซึ่งเป็นฤดูกาลหลักสำหรับการส่งออกที่คาดว่าจะมีข้าวเหลือพอส่งออกได้ 4-5 ล้านตัน เชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะมีสงครามราคาเกิดขึ้น แม้ว่าตอนนี้ราคาข้าวเวียดนามจะอยู่ที่ตันละ 415-420 เหรียญสหรัฐ สูงกว่าราคาข้าวไทยซึ่งอยู่ที่ตันละ 370 เหรียญสหรัฐ แต่เมื่อผลผลิตเวียดนามออกมากก็จะมีผลกระทบต่อราคาเพื่อมาแข่งขันกับไทยแน่นอน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสมาคมฯ ประมาณการส่งออกที่เดือนละกว่า 6 แสนตัน หรือไตรมาสละประมาณ 2 ล้านตัน แต่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ผู้ซื้อเริ่มชะลอการซื้อข้าวจากไทย และที่คาดว่าจะมีการแข่งขันรุนแรงจากเวียดนาม อาจต้องปรับลดประมาณการในช่วงไตรมาส 2 ลง โดยขณะนี้ทุกฝ่ายต่างจับตามองดูประเทศไทยอยู่ และถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวในปีให้หลังได้ ขณะที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการเร่งระบายข้าวของรัฐบาลด้วย ทำให้ราคาข้าวเปลือกในขณะนี้ลดลงเหลือตันละ 7,000-7,500 บาท และยังมีแนวโน้มลดลงอีก

สำหรับกรณีที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแนวทางออกกองทุนเพื่อระดมทุนและนำเงินมาจ่ายค่าข้าวให้แก่ชาวนานั้น มองว่าการทำกองทุนที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยนั้นสามารถทำได้ แต่หากดูในความเป็นจริงแล้ว การลงทุนที่ไม่ได้ดอกเบี้ยก็น่าจะนำไปฝากธนาคารพาณิชย์ดีกว่า ตนจึงเห็นว่ายังไม่ใช่คำตอบหลักในการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่จะเร่งหาเงินมาใช้หนี้เกษตรกรซึ่งปัจจุบันก็ยังค้างจ่ายอยู่มากกว่าแสนล้านบาท

“ทางออกที่เร็วที่สุดก็คือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจมากู้เงิน และชำระเงินให้แก่เกษตรกรได้ทันที แต่หากสถานการณ์ยังคงเป็นไปในลักษณะนี้โดยพึ่งการขายข้าวที่หากขายได้เดือนละ 1 ล้านตันจริงๆ เงินที่จะได้รับก็ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือน นั่นหมายถึงว่าถ้าจะใช้หนี้ให้ชาวนาได้ครบ 1 ปีก็ยังไม่พอ” นายชูเกียรติ กล่าว
[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

เร่งทดสอบจุด'ราคาร่วง'

วงการข้าวพันธะ ราคาร่วงหนักหลังสิ้นโครงการรับจำนำ 28 ก.พ. เหตุรัฐเร่งระบายสต็อก-ตลาดโลกแข็งเตือด คาดประมูลข้าวรัฐบาลในสัปดาห์นี้ พ่อค้าตันราคาเมินซื้อชาวนา ผวา“โรงสีหยุดซื้อข้าว” และ “กระทรวงพาณิชย์”ขายข้าวโปรงใส เลิกกำหนดเงื่อนไข ขณะผู้ส่งออกไม่เชื่อขายข้าวเดือนละ 1 ล้านตัน

ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลยุติโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดเมื่อวันที่ 28 ก.พ. และเร่งระบายข้าวในสต็อกเพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้ชาวนาในฤดูผลิต 2556/57 ในขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกปรับลดลงเนื่องจากประเทศผู้ผลิตต่างเร่งระบายข้าว

นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่านับจากนี้ไป ราคาข้าวในตลาดจะเป็นกลไกตลาดอย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา และยังไม่มีความเห็นว่าจะมีมาตรการดูแลราคาครั้งใหม่ออกมา

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการประเมินสถานการณ์ราคาจากนี้เป็นเรื่องยากเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ปริมาณผลผลิตที่แน่นอนที่จะออกสู่ตลาดโดยเฉพาะช่วงนาปรังจะมีปริมาณเท่าใด แต่แนวโน้มเชื่อว่าราคาอาจตกลง

นายมนัส กล่าวว่าผลผลิตจะออกมาในตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งจากผลผลิตตามฤดูกาลปกติและผลผลิตเดิมในสต็อกรัฐบาล ขณะที่ด้านความต้องการในตลาดนั้น ถือว่าขณะนี้ตลาดข้าวนิ่งมาก เพราะความต้องการสินค้าโดยเฉพาะจากต่างประเทศยังไม่ชัดเจน

“สถานการณ์ราคาขณะนี้ น่าเป็นห่วงแทนชาวนาที่จะขายข้าวไม่ได้ราคา สิ่งที่ยากให้หน่วยราชการมีแผนช่วยเหลือเบื้องต้น คือ ช่วยลดต้นทุนให้ชาวนาเพื่อให้มีส่วนต่างราคาให้มีกำไรเป็นรายได้ให้ชาวนาอยู่บ้าง แต่วิธีการจะเป็นอย่างไรคงต้องขึ้นกับภาครัฐ” นายมนัส กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ทิศทางราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) เฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบตั้งแต่ปี 2552 ต้นละ 9,747 บาท ปี 2553 ต้นละ 8,525 บาท ปี 2554 ต้นละ 9,076 บาท ปี 2555 ต้นละ 10,541 บาท ปี 2556 ต้นละ 9,911 บาท และ ปี 2557 ต้นละ 8,255 บาท

“ราคานี้ เป็นความชื้น 15% แต่ชาวนาส่วนใหญ่จะมีข้าวที่มีความชื้นมากกว่า นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องคุณภาพข้าว โดยชาวนาที่ปลูกข้าวอายุสั้น เพื่อเร่งร่วมโครงการรับจำนำ จะทำให้ได้ข้าวที่มีเมล็ดเต็มน้อย เนื้อข้าวจริงแต่ละกิโลกรัมจะลดลง รวมถึงสิ่งเจือปน เช่น ดอกหญ้า และอื่นๆ ทำให้ราคาที่โรงสีซื้อจากชาวนาจริงๆ จะเฉลี่ยที่ 5,000-7,000 บาท เท่านั้น” รายงานข่าวระบุ

แหล่งข่าวจากโรงสีข้าวแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ไม่สามารถรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาสูงได้เพราะราคาจริงในตลาดผู้ส่งออกจะเป็นผู้กำหนดราคาแต่ละวัน ผ่านผู้ซื้อ หรือ หยง ซึ่งแนวโน้มราคาข้าวสาร ก็มีทิศทางลดลงเช่นกัน ปัจจุบันเฉลี่ยที่ ต้นละ 1.3 หมื่นบาท แต่ในการซื้อขายจริงจะมีการจำกัดโควตาตามความต้องการของผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งก็จะอยู่ในหลักหมื่นตัน และข้าวส่วนเกินโควตาก็จะมีราคาลดต่ำลงไปอีก อาจเฉลี่ยที่ต้นละ 1.28 หมื่นบาทเท่านั้น

ส่วนปัญหาคุณภาพข้าวของชาวนาที่พบว่ามีคุณภาพต่ำ และมีแนวโน้มว่าความต้องการข้าวในตลาดจะลดลง อาจทำให้เกิดปัญหาโรงสีต้องหยุดรับซื้อข้าว เพราะรัฐบาลมีการระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง ไม่มีความจำเป็นที่ผู้ส่งออกและผู้ผลิตข้าวสูงในตลาดภายใน ต้องหาซื้อข้าวจากโรงสี โดยโรงสีที่มีอยู่ประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศ เริ่มส่งสัญญาณว่าต้องลดการซื้อข้าวหรือซื้อในปริมาณจำกัดเพื่อไม่ให้เป็นการระดมหากไม่สามารถสีแปรแล้วขายต่อไปได้

“โรงสี พันกว่าแห่งคงรวมตัวกันไม่ซื้อข้าวไม่ได้ แต่ตอนนี้ตลาดนิ่งมาก ผู้ซื้อก็ไม่จำเป็นต้องมาซื้อข้าวที่โรงสี เพราะมีข้าวรัฐบาลอีกเกือบ 20 ล้านตันที่รอออกสู่ตลาดอีก” แหล่งข่าวกล่าว

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า ในการประมูลข้าวรัฐบาลปริมาณรวม 4.6 แสนตันเมื่อกลางก.พ.ที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมเสนอซื้อปริมาณ 1.4 แสนตันล่าสุดได้รับแจ้งว่าชนะประมูลด้วยราคา เฉลี่ยต้นละ 1.0- 1.1 หมื่นบาท และได้เสนอซื้อข้าวจากการประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟเอต) อีก 6 หมื่นตันยังไม่ทราบผล คาดว่าบริษัทจะมีสต็อกอยู่ที่ 2 แสนตัน

นายสมพงษ์ กล่าวว่าน่าจะใช้เวลาเกือบทั้งปีที่จะส่งออกข้าวปริมาณนี้ได้ทั้งหมด เพราะขณะนี้ตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันสูง เนื่องจากทั้งอินเดีย และเวียดนาม ต่างเร่งส่งออกข้าว เช่นเดียวกับไทยที่รัฐบาลเปิดประมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ทำให้ทิศทางราคาจากนี้ อาจจะลดต่ำลง

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะไม่เลวร้ายจนมีราคาต่ำกว่าต้นละ 7,000 บาท สำหรับข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% หรือคำนวณเป็นข้าวสารเฉลี่ยต้นละ 1.2 หมื่นบาท หรือต้นละ 400-420 ดอลลาร์สหรัฐ (เอฟโอบี) เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวยังไม่แน่นอนว่าจะได้รับผลกระทบทั้งจากภัยแล้งและอากาศหนาวจัดก่อนหน้านี้มากนักเพียงใด

แต่ในภาวะการแข่งขันทางการตลาดราคาข้าวที่ซื้อขายจริงอาจตกต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ขึ้นกับภาวะตลาดในช่วงนั้นๆ

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ราคาส่งออกข้าวสารขาว 5% (เอฟโอบี) ตั้งแต่ปี 2553 ต้นละ 492 ดอลลาร์สหรัฐ ปี 2554 ต้นละ 503 ดอลลาร์สหรัฐ ปี 2555 ต้นละ 573 ดอลลาร์สหรัฐ ปี 2556 ต้นละ 518 ดอลลาร์สหรัฐ และ ปี 2557 ต้นละ 453 ดอลลาร์สหรัฐ

"ทิศทางราคาส่งออกข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่มีการใช้นโยบายรับจำนำข้าวในช่วงปลายปี 2554 ต่อเนื่องปี 2555 และปี 2556 ที่ผ่านมา ข้าวไทยมีราคาสูงเกินต้นละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ในปีนี้ ทิศทางราคาหลุดจากต้นละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งแรก และอาจมีแนวโน้มต่ำกว่านี้เพราะคาดว่าจะไม่มีนโยบายรับจำนำข้าวอีกแล้ว" รายงานข่าวระบุ

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า รัฐบาลใช้เงินมูลค่าสูงถึง 5 แสนล้านบาท และหากประเมินการส่งออกข้าวที่คาดว่าในสัปดาห์นี้มีอยู่ 17-18 ล้านตันข้าวสาร หากประเมินขายที่ต้นละ 10,000 บาท ก็จะมีเงินคืนที่ 1.8 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับเงินที่คืนคลังไปก่อนหน้านี้ ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ก็เท่ากับว่าโครงการรับจำนำมีส่วนต่างเม็ดเงินที่สูญหายไป 2 แสนล้านบาท

"คิดเฉพาะการดำเนินโครงการมา 2 ปี ปีละ 2 รอบ รวม 4 รอบ ไม่รวมโครงการรับจำนำครั้งล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายค้ำค่าข้าวให้ชาวนาอีก 1.3 แสนล้านบาท"

แหล่งข่าวกล่าวว่าในทางปฏิบัติจริง การเร่งทยอยขายข้าวเดือนละ 1 ล้านตัน ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะไทยส่งออกข้าวสถิติสูงสุดที่ 10 ล้านตัน และสถิติเฉลี่ยที่ปีละ 7-8 ล้านตันเท่านั้น ทำให้แผนที่จะหาเงินมาชดเชยค่าข้าวให้ชาวนาผ่านวิธีการระบายข้าวจึงมีความเป็นไปได้น้อย

นอกจากนี้ ในการระบายข้าวที่ผ่านมา พบว่า มีการขายให้เอกชนจริงเฉลี่ยที่ต้นละ 9.5 พันบาทเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด เฉลี่ยที่ต้นละ 1.3 หมื่นบาทมาก ทำให้เกิดข้อสงสัยในวงการค้าข้าวว่าส่วนต่างราคาดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ส่งออกบางกลุ่มให้สามารถนำข้าวรัฐบาลมาหาประโยชน์กับผู้ค้าข้าวด้วยกัน โดยเสนอส่วนต่างราคาเฉลี่ยที่ต้นละ 1.1-1.2 หมื่นบาท หากซื้อกับผู้ค้าด้วยกันซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปเฉลี่ยต้นละ 1,000 บาท ขณะที่บริษัทค้าข้าวที่ได้ซื้อข้าวจากรัฐบาลจะมีส่วนต่างกำไร ที่ ต้นละ 1,000-2,000 บาท

"เงินส่วนต่างที่พ่อค้าข้าวที่ได้ข้าวรัฐเอาไปไว้ไหน แล้วทำไม รัฐบาลต้องขายข้าวราคาต่ำให้เอกชนกลุ่มดังกล่าว ทำให้ขณะนี้ ทั้งผู้ส่งออกและโรงสี ต่างเข้าทำความเข้าใจต่อกรมการค้าต่างประเทศ ให้กำหนดเงื่อนไขการระบายข้าวที่มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ เช่น ยกเลิกเงื่อนไข ที่ระบุว่าต้องเป็นผู้ส่งออก หรือ มีประวัติส่งออกย้อนหลัง และการส่งหลักฐานซีไอเพื่อยืนยันการส่งออกข้าว เพราะในทางปฏิบัติจริงก็ไม่แน่ใจว่า กรมฯ ได้เรียกใบส่งออกจากผู้ซื้อข้าวของรัฐหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมา มีข้าววนอยู่ในตลาดภายในจำนวนมาก ส่วนทางปริมาณส่งออกข้าวแต่ละปีก็ลดลง" แหล่งข่าวกล่าว

ในวันที่ 6 มี.ค. นี้ กรมการค้าต่างประเทศจะประกาศที่โออาร์ เพื่อระบายข้าวปริมาณรวม 6 แสนตัน ซึ่งคาดว่าที่โออาร์ดังกล่าวจะมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนไปจากเดิม และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อจากหลากหลายกลุ่มเข้าเสนอซื้อได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีในแง่การแข่งขันและนำไปสู่การขายข้าวได้ในราคาที่ดี

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการระบายข้าวมากขึ้น คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ หรือ กชช. ระดับจังหวัด กำลังนำเสนอความเห็นให้ กชช. จังหวัด จัดการระบายข้าวในพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อความรวดเร็วการดำเนินการและนำเงินส่งคืนกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้หนี้ให้ชาวนา คาดว่าจะมีการนำเสนอเป็นรูปธรรมให้ กชช. ชุดใหญ่พิจารณาได้เร็วๆ นี้

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ขายข้าว 'จีทูจี' ล็อตแรก 4 แสนตัน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับรัฐบาลจีนจำนวน 1 ล้านตันต่อปีว่าได้รับรายงานจากนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนว่าการค้าต่างประเทศได้ตกลงในเบื้องต้นที่จะลงนามในการขายข้าวแบบจีทูจีกับรัฐบาลจีนล็อตแรกจำนวน 4 แสนตัน โดยคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญากับรัฐบาลจีนภายในเดือนมี.ค.นี้

นายนิวัฒน์ธำรง คาดว่าจะจะมีการส่งมอบข้าวในจำนวนดังกล่าวให้กับจีนได้ในเดือนเม.ย.นี้ โดยรัฐบาลจีนยอมรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนดว่าจะไม่ผูกพันกับรัฐบาลต่อไปและในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาได้ในส่วนข้าวที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับรัฐบาลจีน หากรัฐบาลต่อไปไม่เห็นด้วยกับสัญญานี้

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่าในเดือนก.พ. ได้ระบายข้าวไปแล้ว 8 แสนตัน จากเป้าหมาย 1 ล้านตันต่อเดือนเพื่อให้ได้เงิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการระบายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ได้อีกในปริมาณ 1.1 แสนตัน ส่วนเงินจะทยอยเข้ามาตามการส่งมอบข้าวให้กับเอกชน ซึ่งมั่นใจว่าจะระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค. 2557 จะมีเงินเข้ามาจากการระบายข้าวเดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท รวมเงินจากการระบายข้าว 2.4 หมื่นล้านบาท

เมื่อรวมกับเงินที่รัฐบาลขอยืมจากงบกลางนำไปจ่ายค่ารับจำนำข้าวอีก จำนวน 2 หมื่นล้านบาท และอีก 712 ล้านบาท ที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรจำนวน 3,900 ราย ซึ่งค้างจ่ายมาตั้งแต่ปีการผลิต 2555/2556 ก็จะมีเม็ดเงินที่จ่ายให้กับชาวนาในเดือนมี.ค.นี้ ประมาณ 4.5 - 5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้อนุมัติให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดเงินให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 712 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปจ่ายชาวนา เนื่องจากเห็นว่าเป็นเงินที่ค้างชำระจากโครงการเก่า

ด้าน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ส่งอีเมลตอบคำถาม เกี่ยวกับการซื้อข้าวว่า จะเร่งซื้อข้าวตามข้อตกลงเดิมคือปีละ 1 ล้านตันเป็นเวลา 2 ปี เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย

ข้อมูลจากสถานทูตจีนระบุว่า "จีนนำเข้าข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอื่นๆ จากประเทศไทยทุกปี เมื่อเดือนพ.ย. ปีที่แล้ว บริษัท คอฟโก (COFCO) ของจีนและกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไทยได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลที่ว่า จีนจะซื้อข้าวจากไทยปีละ 1 ล้านตัน เป็นเวลา 2 ปี

ประเทศจีนกับประเทศไทย เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความสนิทชิดเชื้อกัน เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและชาวนาไทย และช่วยเหลือชาวนาไทยอย่างแท้จริง ทั้งสองฝ่ายจะเร่งปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ให้เกิดผลโดยเร็ว ส่วนรายละเอียด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายต้องหารือกันต่อ"

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่ได้ตกลงกับรัฐบาลจีนไทยจะขายข้าวแบ่งเป็นล็อตแรก 4 แสนตัน และล็อตที่สอง 6 แสนตัน รวมเป็น 1 ล้านตัน และปีต่อไปอีก 1 ล้านตัน จะเป็นแบบค่อยๆ ทยอยรับมอบ ซึ่งเป็นวิธีการธรรมดาของการขายข้าวทั่วไป

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีนครั้งนี้ ทางจีนจะให้ซื้อขายผ่านรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกลาง คือ คอฟโก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่า การซื้อขายจีทูจีต้องซื้อขายโดยรัฐวิสาหกิจจากรัฐบาลกลางเท่านั้น

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่าในสัญญามีการระบุด้วยว่า หากไทยมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็อาจยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งฝ่ายจีนยินยอม เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เคยให้คำแนะนำมาก่อนหน้านี้ว่าในระหว่างรัฐบาลรักษาการ กระทรวงพาณิชย์ยังสามารถขายข้าวในสต็อกในรูปแบบจีทูจีได้ แต่ต้องไม่เป็นภาระผูกพันถึงรัฐบาลชุดใหม่

ทั้งนี้ จีนเสนอจะซื้อข้าวจากไทยต่อเนื่อง 5 ปีๆ ละ 1 ล้านตัน แต่ในระยะเร่งด่วนนี้ จีนจะขอซื้อก่อน 2 ล้านตัน หรือภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะมีข้าวหลายชนิด ทั้งข้าวขาว 5% ข้าวขาว 100% ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่าการลงนามเอ็มโอยูเพื่อขายข้าวให้กับรัฐบาลจีนนั้น ไม่เกี่ยวกับกกต.และไม่อยู่ในอำนาจที่กกต.จะต้องตีความ เนื่องจากเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะดำเนินการ ซึ่งรัฐบาลก็ต้องคำนึงว่าการจะลงนามทำสัญญาอะไรต้องไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไปด้วย

นายสมชัย กล่าวว่าการเรื่องนี้จะเข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 ที่ต้องให้กกต.รับพิจารณาหรือไม่นั้น ไม่ขอตอบ เพราะไม่มีอำนาจไปตีความข้อกฎหมาย และคิดว่ารัฐบาลก็คงไม่ยื่นเรื่องดังกล่าวมาให้กกต.พิจารณา

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานว่าการส่งออกข้าวในเดือนม.ค. 2557 มีปริมาณทั้งสิ้น 696,558 ตัน มูลค่า 12,372 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 19.9% ขณะที่มูลค่าส่งออกลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2556 ที่มีการส่งออกปริมาณ 580,983 ตัน มูลค่า 12,487 ล้านบาท

การส่งออกข้าวในเดือนม.ค. 2557 มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน เนื่องจากการส่งออกข้าวขาวเพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน ในขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ และข้าวหนึ่งลดลงจากเดือนก่อนพอสมควร

สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในช่วงนี้ ราคาข้าวของไทยในตลาดต่างประเทศยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงและอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจากคู่แข่งมากนัก โดยในขณะนี้ราคาข้าวของไทยห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 50 ดอลลาร์ต่อตัน โดยสมาคมฯคาดว่าในเดือนก.พ. นี้ จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากราคาข้าวของไทยสามารถแข่งขันได้

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงกรณีที่คุณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ใช้งบกลาง 2 หมื่นล้านบาทไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวว่า ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ยื่นเรื่องเสนอขอใช้งบกลางดังนั้นขณะนี้ ก็ต้องรอขั้นตอนการหารือกับทางคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และสำนักงบประมาณก่อน เพราะกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินตามที่สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกรณีดังกล่าว หากกกต.มีคำตอบชัดเจน สำนักงบประมาณจะเป็นผู้จัดสรรเงินดังกล่าวให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ ธ.ก.ส.เป็นผู้ตั้งเบิกจ่ายเข้ามา

นายมนัส กล่าวในฐานะ กรรมการ ธ.ก.ส. ว่า ในส่วนของการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่นำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำข้าวก็ยังมีเงินเป็นระยะๆ เพียงแต่ไม่มากนัก เพราะมีเงินที่ได้จากการระบายข้าวทยอยส่งเข้ามา และจากนี้ไปก็จะมีเงินที่มีความต้องการช่วยเหลือเกษตรกรนำเงินมาบริจาคสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาตามที่ธ.ก.ส.ได้จัดตั้งขึ้น โดยจะเริ่มในวันที่ 3 มี.ค.นี้ และเชื่อว่าน่าจะถึง 2 หมื่นล้านบาทตามเป้าหมาย

สำหรับกรณีที่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เชิญชวนรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน (พีเอ็น) และปิดรับไปเมื่อวันที่ 27 ก.พ. นั้น นายมนัสกล่าวว่า เท่าที่ทราบมีรัฐวิสาหกิจยื่นเข้ามาเพียง 1 ราย จึงได้ล้มประมูลไป ดังนั้น เงินที่จะนำมาจ่ายให้เกษตรกรที่ยังค้างอยู่ก็คงเป็นเงินจากกองทุนและระบายข้าวไปก่อน

นางอำมร เชาวลิขิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่ากองทุนประกันสังคมจะไม่เข้าไปลงทุนในโครงการรับจำนำข้าว เพราะขณะนี้ได้จัดสรรเงินลงทุนพันธบัตรตามกรอบการลงทุนหมดแล้ว และในปีนี้จะไม่เข้าไปลงทุนด้านการเกษตร

"ปีนี้ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านโภคภัณฑ์ โดยให้ความสนใจเฉพาะลงทุนซื้อทองคำเท่านั้น ส่วนการลงทุนด้านพลังงานและเกษตรไม่มีการลงทุน เนื่องจากเห็นว่าให้ผลตอบแทนน้อย และหากการลงทุนทางเลือกในส่วนของทองคำได้ผลตอบแทนน้อย ก็สามารถปรับสัดส่วนไปเพิ่มการลงทุนในส่วนอสังหาริมทรัพย์แทนได้"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พณ.ประมูลข้าวหาเงินอ่วมชาวนา

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการลงพื้นที่ตรวจคลังกลางที่เข้าร่วมกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) ของคลังโรงสีขุนศรี และคลังศรีพรกิจ อินเตอร์ไรซ์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ว่า ข้าวในคลังกลางยังอยู่ครบ และ

ยังมีคุณภาพดี พร้อมสำหรับการนำไปเปิดประมูล โดยภายในสัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์จะนำข้าวในสต็อกรัฐบาล เปิดประมูลแบบทั่วไป 5 แสนตัน

นอกจากนี้ ในวันที่ 12 มี.ค. และวันที่ 26 มี.ค. นี้ จะเปิดประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) ในปริมาณครั้งละ 2.5 แสนตัน เพื่อนำเงินมาจ่ายในโครงการรับจำนำข้าว

ทั้งนี้ กรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ที่ได้ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก แล้วพบคลังเกษตรไพศาลรัฐพิช มีข้าวเสื่อมคุณภาพนั้น นายยรรยง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้เจ้าหน้าที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรไปตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อดูข้าวว่ามีสภาพอย่างไร

สำหรับคลังโรงสีขุนศรี เก็บข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต 2555/2556 ปริมาณรวม 53,278 ตัน และคลังศรีพรกจ อินเทอร์เน็ต ปริมาณรวม 21,796 ตัน โดยรวมข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ยังเหลือเก็บอยู่ในคลังกลาง อคส. ในพื้นที่ จ.นนทบุรี 89,365 ตัน ระบายข้าวไปแล้วกว่า 11,961 ตัน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า การที่ กกต.อนุมัติงบกลาง 712 ล้านบาท ไปช่วยชาวนา ไม่ได้แปลว่าจะต้องอนุมัติให้รัฐบาลนำงบกลาง 2 หมื่นล้านบาท ไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว เพราะเม็ดเงินมีความแตกต่างกัน โดยวงเงิน 712 ล้านบาท ที่ช่วยชาวนา เป็นชาวนาที่ค้างจ่ายในฤดูกาลผลิต 2555/2556 กลุ่มสุดท้ายที่มีปัญหาจากการตกสำรวจ และเป็นการขอแบบตัดจ่ายหนี้ครั้งเดียว ไม่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไป และไม่มีผลต่อการหาเสียง และสำนักงบประมาณได้กัณบเหลือจ่ายปี 2556 ไว้แล้ว

ขณะที่วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ที่จะมาขอใช้ช้งบกลางนั้น เป็นชาวนาในฤดูกาลผลิต 2556/2557 และเป็นเงินที่นำไปใช้หมุนเวียน หากขายข้าวหรือออกพันธบัตรได้จะเอามาคืน และวงเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชาวนานับแสนรายทั่วประเทศ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ยันไม่เคยส่งข้าวราคาต่ำสู่ตลาดอินโดนีเซีย

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันกระทรวงพาณิชย์ไม่มีการส่งออกข้าวไทย ภายใต้โครงการรับจำนำ เพื่อไปทุ่มตลาดหรือขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนในประเทศอินโดนีเซียและอีกหลายประเทศ ตามที่มีกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้แน่นอน โดยเฉพาะที่มีข่าวจนส่งผลกระทบต่อข้าวของชาวนาอินโดนีเซียที่ถูกแย่งตลาดอย่างไม่เป็นธรรม และส่งผลถึงราคาข้าวโดยรวมในตลาดโลก จนทำให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวหลายประเทศได้แสดงความไม่พอใจกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งหนังสือชี้แจง ข้อเท็จจริงดังกล่าวไปบ้างแล้ว ว่าการนำเข้าข้าวของอินโดนีเซียโดยปกติแล้วจะนำเข้าโดย BULOG ซึ่งเป็นหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ในการนำเข้าและส่งออกข้าวของอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ และรักษาระดับราคาข้าวในประเทศ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกระเบียบการนำเข้าโดยกำหนดให้มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศใน 2 ลักษณะ คือ การนำเข้าข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา สำหรับประชาชนที่ยากจนและความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย (BULOG) จะเป็นผู้นำเข้าข้าวได้เท่านั้น และการนำเข้าข้าวชนิดพิเศษ โดยผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและกระทรวงการค้าอินโดนีเซียเท่านั้น ได้แก่ การนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยข้าวเมล็ดสั้นข้าวบาสมาดิและข้าวเหนียว เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีส่วนใหญ่อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวคุณภาพปานกลางจากไทยโดยการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน อินโดนีเซียยังไม่มี การซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย เนื่องจากผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้น และมีสต็อกข้าวเพียงพอ สำหรับข้าวไทยที่ส่งออกไปอินโดนีเซียเป็นข้าวชนิดพิเศษในช่วงดังกล่าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ในราคาประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวเหนียว ในราคาประมาณ 870 ดอลลาร์

สหรัฐต่อต้าน ปลายข้าวเหนียวในราคาประมาณ 558 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นข้าวที่มีราคาค่อนข้างสูงและประเทศอินโดนีเซียไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ จึงไม่เป็นการท่วมตลาดหรือแย่งตลาดภายในประเทศของชาวอินโดนีเซียแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาตลาดเป็นเกณฑ์ และกำหนดราคาขายที่เหมาะสมตามคุณภาพมาตรฐานข้าวไทยที่ดีกว่าคู่แข่ง โดยในปัจจุบันราคาข้าวไทยเฉลี่ยประมาณ 440 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่าง เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและ 419 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันตามลำดับ ดังนั้น ขอยืนยันว่าไทยยังคงรักษาระดับราคาข้าวไทยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากข้าวไทยมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงกว่าคู่แข่งและยอมรับในตลาดโลก ดังนั้นข้าวที่กล่าวมานั้นจึงไม่ตรงกับความเป็นจริง น่าจะเป็นเพียงการสร้างกระแสที่มุ่งทำลายความเชื่อมั่นในข้าวไทยมากกว่า

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส่งออกข้าวผค. ปริมาณเพิ่ม19% มูลค่าลดลง0.9% ชีราคาอ่อนตัว

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานการส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2557 พบว่า มีปริมาณทั้งสิ้น 696,558 ตัน มูลค่า 12,372 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 19.9% ขณะที่มูลค่าส่งออกลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2556 ที่มีการส่งออกปริมาณ 580,983 ตัน มูลค่า 12,487 ล้านบาท

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมามีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน เนื่องจากมีการส่งออกข้าวขาว เพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน ในขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ และข้าวหนึ่งลดลงจากเดือนก่อนพอสมควร ทั้งนี้ข้าวขาวมีการส่งออกปริมาณรวม 342,469 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 32% เมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยที่ข้าวขาวส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศไต้หวัน ฟิลิปปินส์ แคนาดา และแองโกลา

สถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในช่วงนี้ ราคาข้าวของไทยในตลาดต่างประเทศยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงและอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจากคู่แข่งมากนัก โดยในขณะนี้ราคาข้าวของไทยห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม (ข้อมูลจาก ORYZA.COM ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557) อยู่ที่ระดับ 395-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่อินเดียเสนอขายข้าวขาว 5% ที่ 415-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายที่ 395-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ซึ่งเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 อยู่ที่ 458 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี)

สมาคมฯ คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวของไทยยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยเฉพาะข้าวขาวซึ่งในช่วงนี้ตลาดต่างประเทศได้ให้ความสนใจซื้อข้าวขาวมากขึ้น รวมทั้งตลาดข้าวหนึ่งที่ผู้ซื้อประจำ เช่น ไนจีเรีย และเบนิน ได้เข้ามาสั่งซื้อเป็นระยะๆ ในขณะที่ตลาดประจำที่นำเข้าข้าวหอมมะลิ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง จะยังคงมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าผู้ส่งออกจะยังคงเผชิญกับการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ซึ่งผลผลิตในฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาดในเร็ว ๆ นี้ และจะส่งผลให้ราคาข้าวของเวียดนามอ่อนตัวลงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยลบที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศผู้ซื้อเกี่ยวกับข้าวไทยก็คือการที่รัฐบาลยังคงมีสต็อกข้าวปริมาณมากและมีการระบายออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ซื้อบางส่วนขาดความเชื่อมั่นและรอดูสถานการณ์ โดยจะซื้อข้าวในปริมาณที่เพียงพอสำหรับใช้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จะไม่มีการซื้อเพื่อเก็บสต็อกไว้เหมือนช่วงก่อน

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สดง.พบข้าวเสื่อมโกดังเกษตรไพศาลฯ

สดง. สั่งอายัดข้าว 3 โกดังในพิษณุโลก โครงการรับจำนำโรงสีเกษตรไพศาลรัฐกิจ กว่า 3.7 แสนกระสอบ ขณะที่บางโกดังพบข้าวเสื่อมคุณภาพ เจาะดูพบปนเหมือนแป้ง แอมนก-หนู ตายคาโกดัง นำตัวอย่างตรวจหาดีเอ็นเอ พิสูจน์คุณภาพข้าว พร้อมเอกสารบัญชีสต็อกข้าว ระบุหากมีการระบายข้าวเกิดขึ้นระหว่างนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบร่วมจากสดง.

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะคณะทำงานตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ สดง.ส่วนกลาง และจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าตรวจโกดังข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ที่โรงสีเกษตรไพศาลรัฐกิจ จำกัด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก หลังจากมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา โดยได้เข้าไปตรวจสอบโกดังเก็บข้าวของโรงสีเกษตรไพศาลรัฐกิจ 3 โกดัง โดยโกดังแรกเป็นโกดัง A1 ซึ่งเป็นโกดังเก็บข้าวขาว 5% ของปี 2555/56 ซึ่งเป็นข้าวในส่วนรับผิดชอบขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งโกดังดังกล่าวมีข้าวปริมาณ 281,880 กระสอบ

อย่างไรก็ตาม หากมองโดยภาพรวมยังพบว่ากระสอบข้าวยังอยู่ในสภาพดี รวมทั้งปริมาณ แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องคุณภาพข้าว ทาง สดง.จึงได้สุ่มเจาะข้าวเพื่อนำไปตรวจสอบสภาพข้าวจากห้องแล็บก่อน โดยจะใช้ห้องตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตรและของสภาหอการค้าไทย คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบ 1 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม หากการตรวจสอบห้องแล็บพบคุณภาพข้าวตรงกับที่แจ้งไว้ก็ไม่มีปัญหา แต่ขณะนี้ทาง สดง.ได้สั่งอายัดข้าวในจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว แต่หากระหว่างนี้หากจะมีการระบายข้าวเกิดขึ้น จะต้องแจ้งให้ สดง.เข้าไปร่วมตรวจสอบการระบายด้วย

นายประจักษ์ กล่าวว่า สดง.ยังได้เข้าตรวจสอบการเก็บข้าวในโกดัง A 3 ของโรงสีเดียวกัน จากการเข้าไปตรวจสอบและเห็นชัดเจนว่า มีกองข้าวหอมจังหวัดจำนวน 108 กระสอบเสี่ยงพังทลาย แต่บริษัทเซอร์เวย์อร์ แจ้งว่าไม่กล้าที่จะอบหรือรมยาเกรงว่าข้าวส่วนที่เหลือจะล้มลงมา จึงทำให้ข้าวส่วนนั้นเป็นมอดและมีผงเป็นฝอยขึ้น

จากการเข้าตรวจสอบพบกระสอบข้าวมีรอยตำ และมีการอายุในโกดัง ซึ่งมีการเก็บข้าวไว้ทั้งหมดกว่า 94,000 กระสอบ ภายในโกดังมีกองข้าวหลายกอง โดยเป็นข้าวหอมจังหวัดปี 2554/55 จำนวน 19,800 กระสอบ ส่วนที่เหลือเป็นปลายข้าวปี 2554/55 เช่นกัน การเข้าไปตรวจสอบพบ และเจาะกระสอบดูก็พบว่าข้าวที่บรรจุอยู่ในสภาพปนเป็นแป้งคากกระสอบ

ขณะที่เจ้าหน้าที่บริษัทเซอร์เวย์อร์อ้างว่า ฟันฉีตรมค้นวันไม่ถึงเนื่องจากอายุริมโกดัง ขณะที่ข้าวเปลือกกองจำนวน 30 ชั้น ล้มลงไม่สามารถเคลียร์หรือขนย้ายได้ ทั้งนี้เป็นกองข้าวที่ปน เสื่อมคุณภาพ เป็นข้าวเมื่อปี 2554/2555 วันที่รับมอบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 ถึงวันที่ 12 ม.ค. 2555

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ สดง.เข้าตรวจภายในโกดังดังกล่าว ก่อนข้างมีพิรุณ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. กลับนำคณะสดง.ไปตรวจสภาพข้าวคุณภาพดีๆ ขณะที่ข้าวเสื่อมคุณภาพปนเหมือนแป้งถูกพบนั้น เจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ได้กันพื้นที่ไม่ให้เดินทางไปตรวจสอบหรือเจาะดูว่าข้าวเสื่อมคุณภาพหรือไม่

กระทั่งสื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพกองข้าวที่เสื่อมคุณภาพ ทำให้คณะ สดง.ทราบเรื่อง จึงได้เดินเข้าไปตรวจสอบข้าวกองดังกล่าว จนพบมีสภาพปนขาวเหมือนผงแป้งจริง พร้อมกับเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องแล็บ เพราะข้าวเสียหายหนัก อีกมีทั้งหมดตายบนพื้น ขณะที่บนกองข้าวบนโกดัง 30 ชั้น ก็มีนกตายจำนวนหนึ่งด้วย

นายประจักษ์ กล่าวว่า สดง.ยังได้เข้าตรวจสอบโกดัง A 1-1 ซึ่งเป็นโกดังเก็บปลายข้าวกว่า 2 หมื่นกระสอบ แม้กองข้าวจะดูปกติแต่ สดง. ก็ต้องสุ่มตรวจคุณภาพข้าวเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวทั้ง 3 โกดัง คาดว่าจะรู้ผลภายในหนึ่งสัปดาห์ "การตรวจสอบเราไม่ได้ทำเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพ แต่เราจะต้องตรวจสอบปริมาณข้าว ซึ่งเป็นบัญชีที่มีอยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ตามที่แจ้งหรือไม่ การตรวจสอบอย่างนี้ ทำให้เรารู้ได้ว่าข้าวในโกดังข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งจะมีการตรวจสอบ

บัญชีสต็อกข้าวของคลังดังกล่าวว่ามาจากโรงสีไหน มีการนำข้าวเข้า/ออกจำนวนเท่าไร ตอนนี้อยังไม่ไปตรวจถึงโรงสีข้าวที่ส่งเข้ามา แต่เราจะเลือกตรวจสอบที่โกดังเก็บข้าวก่อน" นายประจักษ์ กล่าว

นายประจักษ์ กล่าวว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดบริษัทเซอร์เวย์อร์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากผลจากห้องแล็บออกมาจะทำให้รู้ว่าเป็นอย่างไร หากพบการตรวจสอบตรงกับบัญชีที่แจ้งไว้สตรงก็พร้อมที่จะยกเลิกอายุ แต่หากผลตรวจสอบออกมาไม่ตรงกับที่ระบุไว้ก็ต้องดำเนินการต่อไป

นายประจักษ์ กล่าวว่าสตรงยังมีภารกิจเป้าหมายที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำทั่วประเทศอีกกว่า 1,700 แห่ง แต่ยังมีประเด็นปัญหาว่าจะทำอย่างไรในการตรวจสอบ เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ไม่มาก ประกอบกับต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการแบกข้าวหากต้องมีการรื้อค้นกระสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวในแต่ละโกดัง อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นเราจะต้องตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของข้าวในโกดังดังกล่าวก่อนว่าเป็นอย่างไร ส่วนโกดังอื่นๆจะมีการประชุมที่มงานเพื่อตรวจสอบต่อไป

แหล่งข่าวจากสตรงกล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนอกจากโกดังเก็บข้าวมีปัญหาแล้ว ยังพบการระบายข้าวของรัฐบาลยังสร้างปัญหาต่อค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก บางโกดังมีปริมาณข้าวที่เก็บไว้ไม่มาก แต่รัฐบาลยังต้องมีค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน เช่น ค่าจ้างบริษัทเซอร์เวย์อร์ ค่าเช่าโกดังที่ต้องจ่ายเต็มทั้งๆ ที่ปริมาณข้าวมีไม่มาก ทั้งที่บางโกดังรัฐบาลน่าจะเร่งระบายข้าวออกแล้วปิดบัญชีการเช่าโกดังไปเลย แต่มีจำนวนมากที่ไม่ยอมดำเนินการให้จบ

"ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่จัดการนำข้าวออกมาขายให้หมด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล แต่การเหลือปริมาณข้าวไว้ไม่มากเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายเต็ม จึงไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่เท่าที่ สตรง.ตรวจพบส่วนใหญ่มีการทำกันเป็นกระบวนการ เรื่องนี้เราก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เช่นกัน" แหล่งข่าวระบุ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ประเด็นที่ สตรง.เน้นในการตรวจสอบนอกจากคุณภาพข้าวว่าเสื่อมหรือไม่แล้ว ยังต้องการตรวจสอบว่าชนิดข้าวตรงกับบัญชีที่แจ้งหรือไม่ เพราะในประเด็นนี้สื่อให้เห็นถึงการกระทำทุจริตชัดเจน เนื่องจากชนิดของข้าวที่รับเข้าโครงการจำนำมีราคาที่แตกต่างกัน เช่น กรณีแจ้งบัญชีข้าวขาว 100% แต่หากในโกดังเป็นข้าว 25% ราคาย่อมแตกต่างกันและรัฐจะเสียมาก

"ถ้าเป็นโกดังทางอีสานเราก็ต้องดูด้วย ถ้าเขาแจ้งว่าเป็นข้าวหอมมะลิ แต่หากมีการนำข้าวปทุมธานีไปปนมาก ก็แสดงให้เห็นว่าทุจริตและรัฐบาลเสียหาย ทั้งหมดจะมีผู้เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการจะบอกออกมา"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'ยรรยง'โต้ข้าวปนที่โกดังพิษณุโลกเป็นปลายข้าว

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพข้าวที่คลังโรงขุนศรี และคลังศรีพรกิจ อินเตอร์ไรซ์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นคลังกลางของ อคส. พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญของกรมการค้าต่างประเทศ โดยกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจพบข้าวปน และข้าวไม่มีคุณภาพ ในโกดังเกษตรไพศาลรัฐพีช อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ว่า ขอตั้งข้อสังเกตว่า สตง. ได้นำผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องข้าวไปตรวจสอบด้วยหรือไม่ แต่กลับไปตรวจสอบพร้อมกับอดีต ส.ส.ฝ่ายค้าน ซึ่งข้าวในโกดังดังกล่าว เป็นปลายข้าวขาว ที่ใช้ในการผลิตก๋วยเตี๋ยว และ ขนมจีน เป็นข้าวเก่าปี 2554/2555 และถ้าคุณภาพเสื่อมจะนำไปผลิตอาหารสัตว์ ดังนั้นการตรวจสอบข้าวต้องมีผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย เช่นเดียวกับการจะตรวจสอบดีเอ็นเอข้าว ว่าเป็นข้าวในพื้นที่หรือไม่ ก็เป็นประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เพราะข้าวในโกดังอาจมาจากหลายพื้นที่ได้

ดังนั้น ขอให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวข้าวของรัฐบาล เพราะหากเสนอเชิงลบ จะทำให้ภาพลักษณ์ข้าวรัฐบาลเสียหาย กระทบความเชื่อมั่นคุณภาพข้าว และราคาข้าวของรัฐบาลได้ ในระหว่างที่รัฐบาลก็กำลังเร่งระบายข้าวในสตอก เพื่อนำเงินมาจ่ายให้ชาวนา

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ และลงพื้นที่ร่วมกับ สตง. ในการตรวจโกดังข้าวที่ จ.พิษณุโลกด้วยเช่นกัน และได้ส่งเจ้าหน้าที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตร หรือ อ.ต.ก. ไปตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อดู ข้าวในโกดังดังกล่าวว่ามีสภาพอย่างไรทาง สตง.ตรวจสอบพบหรือไม่

"หากมีหน่วยงานใด หรือองค์กรใด จะตรวจสอบคลังข้าว ทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ แต่ขอให้นำผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพข้าว เข้ามาตรวจสอบด้วย เนื่องจากการนำเสนอข้าวด้านลบของคุณภาพข้าว จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าวรัฐบาล" นายยรรยง กล่าว

ส่วนการตรวจคลังโรงสีขุนศรี และคลังศรีพรกิจ อินเตอร์ไรซ์ นั้น ข้าวยังอยู่ครบ และยังมีคุณภาพดี พร้อมสำหรับการนำไปเปิดประมูล ซึ่งภายในสัปดาห์หน้ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้าวในสต็อกรัฐบาลเปิดประมูลแบบทั่วไป ในปริมาณ 5 แสนตัน และในวันที่ 12 และ 26 มีนาคม เปิดประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือเอเฟท ในปริมาณครั้งละ 2.5 แสนตัน โดยตั้งเป้าหมายและจะระบายผ่านตลาดเอเฟท ให้ได้ 1 ล้านตัน

สำหรับตัวเลขการระบายข้าวจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ทำการระบายข้าวผ่านการประมูลแบบทั่วไปแล้วประมาณ 1 ล้านตัน และระบายผ่านตลาดเอเฟท ประมาณ 389,485 ตัน

สำหรับคลังโรงสีขุนศรี เก็บข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต ปี 2556/2557 ปริมาณรวมประมาณ 53,278 ตัน และคลังศรีพรกิจ อินเตอร์ไรซ์ ปริมาณรวมประมาณ 21,796 ตัน โดยรวมข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ยังเหลือเก็บอยู่ในคลังกลาง อคส. ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 89,365 ตัน จากการระบายไปแล้วกว่า 11,961 ตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เอกชนกดราคาซื้อข้าวรัฐผ่านเอเฟด 2.3 แสนตัน

นายสุชาติ สิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าว ฤดูกาล 2555/56 และ 2556/57 ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟด) ปริมาณ 2.3 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 1.62 แสนตัน และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 6.85 หมื่นตัน มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาส่วนต่าง (ค่าเบสิส) ทั้งหมด 16 ราย โดยข้าวขาว 5% เสนอซื้อครบทุกกอง ราคาเสนอซื้อส่วนต่างอยู่ที่ -1.70 บาท/กก. ถึง -4 บาท/กก. ส่วนข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เสนอซื้อเข้ามารวมปริมาณ 2.94 หมื่นตัน ราคาเสนอซื้อส่วนต่างอยู่ที่ -1.60 บาท/กก. ถึง -6.40 บาท/กก.

อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอส่วนต่างที่มีการเสนอซื้อติดลบมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ โดยราคาที่เสนอติดลบสูง ส่วนใหญ่เป็นข้าวสต็อกเก่าของรัฐบาล แต่ข้าวที่ได้จากฤดูกาลใหม่ราคาเสนอส่วนต่างยังถือว่าได้ราคาดี และยืนยันว่าการชุมนุมของกลุ่มชาวนาในกระทรวงพาณิชย์ ไม่ถือเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องเร่งระบายข้าว เพราะในการอนุมัติขายจะดูราคาเสนอซื้อที่เหมาะสมเป็นหลัก ส่วนการประมูลเอเฟดครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปีนี้ และเป็นครั้งที่ 6 ของการระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งการประมูลเอเฟดในรอบหน้าจะเปิดให้เสนอราคาส่วนต่างในวันที่ 12 มี.ค. ปริมาณ 2 แสนตัน

นายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ทำการแทนผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดขายข้าวสารสต็อกรัฐบาลผ่านตลาดเอเฟด โดยหากมีการอนุมัติขายทุกๆ 1 แสนตัน จะได้เงินประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดระบายข้าวผ่านตลาดเอเฟดไปแล้ว 5 ครั้ง อนุมัติขาย 2.7 แสนตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท และเชื่อว่าการระบายข้าวผ่านตลาดเอเฟดในทุกเดือนๆละ 2 แสนตัน จนถึงเดือนมิ.ย.นี้ จะสามารถระบายข้าวได้ทั้งสิ้น 1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท และนำเงินทยอยส่งคืนกระทรวงการคลัง 5,000 ล้านบาทก่อน เนื่องจากต้องรอการชำระเงินค่าข้าวจากผู้ที่ได้รับอนุมัติตามสัญญารับมือต่อไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

สื่อออกชี้จำหน่ายข้าวทำไทยเสียดตลาดต่างชาติ

ไฟแนนเชียลไทมส์ สื่อชื่อดังของอังกฤษ เปิดเผยรายงานระบุว่า นโยบายจำหน่ายข้าวของไทยที่ได้ส่งผลให้ปริมาณข้าวของไทยมีปริมาณมหาศาลนั้น ได้กลายเป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศผลิตข้าวคู่แข่ง อย่างเช่น อินเดีย และเวียดนาม

รายงานชิ้นดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจากสภาวิจัยพืชนาชาชาติ (ไอจีซี) ระบุว่า อินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวให้กับแอฟริกาใต้ซาฮารา ซึ่งเป็นผู้นำข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก รวมไปถึงตะวันออกกลาง ในขณะที่ จีน ซึ่งเดิมเป็นผู้ซื้อข้าวไทยได้หันไปซื้อข้าวจากปากีสถานและเวียดนาม

ขณะเดียวกัน รายงานของสื่อจากอังกฤษยังได้รายงานไว้ว่า รัฐบาลภายใต้การปกครองของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรกำลังเร่งระบายข้าว และนำเงินมาจ่ายให้ชาวนา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ระบุว่า แม้จะขายข้าวในราคาถูก ทว่า ไทยอาจจะประสบปัญหาการขาย เนื่องจากมีความกังวลเรื่องคุณภาพและอายุของข้าวไทย

ดาร์เรน คูเปอร์ นักวิเคราะห์ข้าวของไอจีซี ระบุว่า ข้าวไทยบางส่วนที่เก็บในโกดังนั้นเก่า และนโยบายการแทรกแซงของรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมให้ชาวนาขายข้าวที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของข้าว

ในขณะที่ คอนเซปชัน คาล์ฟ นักวิเคราะห์ข้าวอาวุโสขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ระบุว่า ไทยจะต้องใช้เวลา และความพยายามในการทวงคืนส่วนแบ่งการตลาดข้าว ผ่านการควบคุมคุณภาพ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าข้าว

นอกจากนี้แล้ว คาล์ฟยังระบุว่า รัฐบาลชุดใหม่ควรจะเลิกนโยบายจำหน่ายข้าว เพราะจะมีความเสี่ยงสูงเมื่อเกี่ยวข้องกับแทรกแซงราคาในตลาด พร้อมเสริมว่า วิธีการสนับสนุนชาวนาไม่จำเป็นต้องผ่านการให้ราคาสูง

ขณะที่ คาลเพอร์ส พาเทล ประธานด้านข้าวของเอ็กซ์พอร์ต เทรดิง กรุ๊ป บริษัทซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในแทนซาเนีย แสดงความเชื่อมั่นว่า ไทยจะสามารถกลับมาเป็นผู้นำในตลาดข้าวได้ ถ้าหากนโยบายภายในประเทศดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยจีน อินเดีย และอิรักจะกลับมาซื้อข้าวไทย เมื่อสถานการณ์ในตอนนีได้รับการแก้ไข และไทยจะสามารถกลับมาได้ในเวลา 2-3 ปี พาเทล กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เวียดนาม

ภาวะการค้าข้าวของเวียดนามในช่วงนี้ ราคาค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากสต็อกข้าวในประเทศมีปริมาณไม่มาก ประกอบกับมีคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศจีนเพื่อส่งออกตามแนวชายแดน และมีการส่งมอบข้าวให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีการทยอยส่งมอบข้าวจำนวน 500,000 ตัน ที่ได้มีการทำสัญญาขายเมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้วโดยคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จในเดือนนี้ จากภาวะดังกล่าวจึงทำให้ราคาข้าวค่อนข้างทรงตัว แม้จะมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวจะออกสู่ตลาดปริมาณมากในช่วงกลางเดือนนี้ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 380-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากเมื่อสัปดาห์ก่อนราคาอยู่ที่ 380-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ มีรายงานว่า จากสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าปกติในช่วงต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อ การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงให้ล่าช้าออกไป โดยคาดว่าจะการเก็บเกี่ยวข้าวจะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงกลางเดือนนี้

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-28 ก.พ. 2557 มีจำนวน 330,501 ตัน มูลค่า 147.082 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 2.8% และมูลค่าลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 340,184 ตัน มูลค่า 147.581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 2557 มีจำนวน 637,756 ตัน มูลค่า 274.636 ล้านดอลลาร์

เหรียญสหรัฐโดยปริมาณลดลง 1.4% และมูลค่าลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 744,408 ตัน มูลค่า 331.093 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ในเดือน ก.พ. เวียดนามส่งออกข้าวขาว 25% จำนวน 163,711 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของข้าวที่ส่งออกทั้งหมด) ข้าวหอมจำนวน 75,922 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 23% ของข้าวที่ส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว 15% จำนวน 30,474 ตัน ข้าวขาว 5%-10% จำนวน 29,281 ตัน โดยตลาดส่งออกที่สำคัญประกอบด้วยตลาดอาเซียนซึ่งเวียดนามส่งออกไปยังตลาดนี้จำนวน 285,539 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 86% ของข้าวที่ส่งออกทั้งหมด) ตามด้วยตลาดแอฟริกาจำนวน 26,250 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8% ของข้าวที่ส่งออกทั้งหมด) ตลาดตะวันออกกลางจำนวน 10,421 ตัน ตลาดยุโรปจำนวน 4,188 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 3,374 ตัน และ ตลาดออสเตรเลียจำนวน 729 ตัน

ทางด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท รายงานว่า ฟิลิปปินส์กลายเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดแทนที่จีน ในช่วง 2 เดือนนี้ (ม.ค.-ก.พ.) หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ 53.5% ในตลาดข้าวของเวียดนาม โดยตลาดที่นำเข้าข้าวเวียดนามรายใหญ่รองจากฟิลิปปินส์ คือ จีน และฮ่องกง ในสัดส่วนที่ 16% และ 4% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามสมาคมอาหารระบุว่า การส่งออกข้าวของประเทศจะยังคงเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากข้าวไทยในปีนี้

สื่อทางการเวียดนามรายงานอ้างคำพูดของ นายวู ฮุย ฮวง รัฐมนตรีการค้าเวียดนามว่า เวียดนามได้ทำข้อตกลงขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (government-to-government deals) จำนวน 1.5 ล้านตันให้กับฟิลิปปินส์ และอีก 1 ล้านตันให้กับอินโดนีเซีย โดยคาดว่าในปีนี้ เวียดนามจะมีการส่งออกข้าวแบบรัฐต่อรัฐอย่างน้อย 4 ล้านตัน นอกจากนี้เวียดนามยังได้มีการทำข้อตกลงส่งออกข้าวปีละประมาณ 400,000 ตันให้แก่ประเทศคิวบาด้วย อย่างไรก็ตามนายฮวงไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงการทำข้อตกลงกับอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้ซื้อข้าวรายหลักของเวียดนาม แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เวียดนามต้องรับมือกับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวที่รุนแรงอย่างมากในปีนี้ เพราะสต็อกข้าวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในไทย และข้าวราคาถูกจากอินเดีย และปากีสถาน ได้ดึงดูดผู้ซื้อที่แต่เดิมเคยเป็นลูกค้าของเวียดนาม อย่างประเทศต่างๆ ในแอฟริกาไป ทั้งนี้ การทำข้อตกลงแบบจิวจี ยังคิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อย 60% ของเป้าส่งออกข้าวในปีนี้ที่ 6.5-7 ล้านตัน

ทางด้านเทรดเดอร์ เคยระบุว่า การที่เวียดนามยังไม่ทำข้อตกลงในแบบรัฐ ในช่วงเดือนแรกๆ ของปีนี้ ทำให้ตลาดส่งออกข้าวของเวียดนามค่อนข้างเงียบเหงา มีเพียงจีน ผู้ซื้อข้าวเวียดนามรายใหญ่สุดเมื่อปีที่แล้ว ที่เข้ามาซื้อข้าวในจำนวนไม่มากนัก ในช่วงครึ่งหลังของเดือนก.พ.

ข่าวการทำข้อตกลงจิวจีฉบับใหม่ของเวียดนาม อาจช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับราคาข้าว ที่มีแนวโน้มจะร่วงลงไปอีก เนื่องการเก็บเกี่ยวข้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของฤดูในช่วงปลายเดือนนี้ โดยตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.เป็นต้นไป ภาคธุรกิจเวียดนามจะเริ่มเข้าซื้อข้าวเพื่อเก็บสำรองกันแล้ว

หนังสือพิมพ์ตันห์เนียน ของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวหอมของเวียดนามในปีนี้จะเกิน 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 11% จาก 900,000 ตันเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยอดขายข้าวหลายชนิดของเวียดนามในภูมิภาคนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น ตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และจีน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ในเดือน ก.พ. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณ 27,037 เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออกจำนวน 24,089 ตัน โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ.) กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 48,573 ตัน ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 49,815 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2557 ที่ผ่านมามีประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 24,358 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 13,264 ตัน ข้าวหอม Senkraob/Neangsauy จำนวน 3,620 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 3,200 ตัน ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) จำนวน 2,578 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2557 ประกอบด้วย ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 12,398 ตัน เนเธอร์แลนด์ 5,330 ตัน โปแลนด์จำนวน 5,608 ตัน มาเลเซีย 5,221 ตัน จีน 3,076 ตัน เบลเยียม 2,169 ตัน สเปน 1,971 ตัน อิตาลี 1,791 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,490 ตัน และกาบอง 1,247 เป็นต้น โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 35 ประเทศทั่วโลก

นายสัน จันทอล รัฐมนตรีพาณิชย์กัมพูชา คาดว่า กัมพูชาจะส่งออกข้าวได้ตามเป้า 1 ล้านตันในปี 2558 โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามี กัมพูชาส่งออกข้าวได้มากกว่า 400,00 ตัน และมีเวลาอีกสองปี เพื่อให้การส่งออกเป็นไปตามเป้า ซึ่งเขาเชื่อว่า กัมพูชาจะทำได้ตามแผนที่วางไว้

รัฐมนตรีพาณิชย์กัมพูชา กล่าวด้วยว่า ข้าวหอมของกัมพูชา มีชื่อเสียงในเรื่องมีรสชาติอร่อย ทำให้ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของโลกสองปีซ้อน ในการแข่งขันรสชาติข้าวโลกที่อินโดนีเซียเมื่อปี 2555 และที่ฮ่องกงเมื่อปี 2556

กัมพูชาซึ่งมีประชากรกว่า 80% เป็นชาวนา ผลิตข้าวเปลือกได้ราว 9 ล้านตันต่อปี และหากไม่นับการบริโภคในท้องถิ่น กัมพูชามีข้าวที่จะส่งออกได้ประมาณ 3 ล้านตันในแต่ละปี

รายงานของรัฐบาลกัมพูชา ระบุว่า ปัจจุบัน กัมพูชามี 84 บริษัทส่งออกข้าวไปยัง 66 ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของกัมพูชาคือฝรั่งเศส โปแลนด์ มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ และจีน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติของอินโดนีเซีย รายงานว่า ในปี 2013 ที่ผ่านมามีผลผลิตข้าวเปลือกของอินโดนีเซียมีจำนวน 71.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากจำนวน 69.05 ล้านตัน เมื่อปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 86.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากจำนวน 84 ล้านไร่ของปีก่อน ขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 1.6% จากจำนวน 822 ก.ก.ต่อไร่ ในปีก่อน มาเป็น 824 ก.ก.ต่อไร่ เมื่อปีที่ผ่านมามีผลผลิตเพิ่มขึ้นนี้ จะทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวลดลงด้วย โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯคาดว่าเมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียนำเข้าข้าวประมาณ 650,000 ตัน ลดลงถึง 67% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.96 ล้านตันในปีก่อน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

มีรายงานว่าอินเดียได้จับมือซาอุดีอาระเบียร่วมทุน 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สร้างศูนย์กระจายสินค้าข้าวบาสมาตีอินเดียสำหรับผู้บริโภคในตะวันออกกลางที่เมืองคูไบ ทำให้คูไบกลายเป็นศูนย์เก็บรวบรวมและกระจายสินค้าข้าวบาสมาตีที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ โดยเจ้าชาย Mishaal bin Abdullah bin Turki พระโอรสองค์ที่สองของเจ้าชาย Abdullah bin Turki bin Abdul Aziz Al-Saud ร่วมกับ Mr. V. Raman Kumar ซึ่งเป็นนักลงทุนใหญ่ระดับโลก ได้ร่วมทุนกับบริษัท LEAF India (Lakshmi Energy and Food Ltd.) ของอินเดียเพื่อสร้างศูนย์เก็บรวบรวมและกระจายสินค้าข้าวบาสมาตีดังกล่าว โดยในขณะนี้บริษัท ได้จัดหาคลังสินค้าสำหรับเก็บข้าวบาสมาตีในเขต Jebelali ในเมืองคูไบที่สามารถเก็บข้าวบาสมาตีได้ 100,000 ตันแล้ว และมีเป้าหมายที่จะทำการสีข้าวและบรรจุที่คลังสินค้านี้ ด้วยเงินลงทุนประมาณ 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับในช่วง 1 ปีข้างหน้าแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท Innovo Specialty Foods JLT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะทำหน้าที่ด้านการตลาดและกระจายข้าวบาสมาตีที่บริษัท Pan Gulf Food and Industries เป็นผู้สี ที่ตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาตอน

เหนือ ทั้งนี้ ในปัจจุบันสินค้าที่สหรัฐอเมริกาหับเอมิเรตส์นำเข้าจะเป็นสินค้าอาหารประมาณ 20% ของการนำเข้าทั้งหมด และประมาณ 90% ของสินค้าอาหารที่นำเข้าจะสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้เพียง 3 เดือนเท่านั้น

อนึ่ง ความต้องการข้าวบาสมาคติที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากซาอุดีอาระเบีย เยเมน อิหร่าน อิรัก บาหลีเรน โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวต ซึ่งมีปริมาณรวมกันกว่า 4 ล้านตันต่อปี

ที่มา [Oryza.com](#) และ [Press Trust of India](#)

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Agro-Fisheries & Food Trade Corp.; AT) ประกาศจัดการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MMA จำนวนรวม 57,114 ตัน ซึ่งมีทั้งข้าวกล้องเมล็ดยาว ข้าวกล้องเมล็ดสั้น และกลาง รวมทั้งข้าวสารด้วย โดยแบ่งเป็นข้าวกล้องเมล็ดยาวจากประเทศไทยจำนวน 14,614 ตัน ส่วนที่เหลือไม่กำหนดประเทศแหล่งที่มาของข้าว โดยเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 13 มี.ค.นี้ โดยกำหนดส่งมอบตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ค.นี้

ที่มา [Oryza.com](#)

จีน

นายจาง เสี่ยวจุน โฆษกประจำคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (The China Securities Regulatory Commission CSRC) เปิดเผยว่า ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจว (Zhengzhou Commodity Exchange; ZCE) ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งรัฐของจีน (The State Council) เพื่อเปิดการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวเมล็ดยาวช่วงปลายฤดู (late indica rice) ได้แล้ว จากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดซื้อขายเฉพาะสัญญาล่วงหน้าข้าวเปลือกเมล็ดยาวช่วงต้นฤดู (early indica rice) เพียงชนิดเดียว

ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมามีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้อนุมัติการเปิดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวเปลือกเมล็ดยาวช่วงปลายฤดู (late indica rice) และข้าวเปลือกเมล็ดสั้นพันธุ์ Japonica เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ ซึ่งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจวได้เปิดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวเปลือกเมล็ดสั้นพันธุ์ Japonica เมื่อเดือน พ.ย. ปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](#)

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรักได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 16 มี.ค. 2557 นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 20 มี.ค. นี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการค้าของอิรักได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2557 ที่ผ่านมา

โดยอิรักตกลงซื้อข้าวจำนวน 90,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากประเทศอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 713 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และอีก 30,000 ตัน ในราคา 699 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 713 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา [Oryza.com](#)

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตรอาร์เจนตินา (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า ในปี 2013 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวจำนวน 535,722 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 635,938 ตัน ของปีก่อน และลดลงเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย

ประเทศหลักๆที่อาร์เจนตินาส่งออกไปนั้น ประกอบด้วย Bolivia, Brazil, Costa Rica, Canada, Chile, Iraq, Iran, Turkey และ Senegal ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวม 96% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด ทั้งนี้ประเทศบราซิลนับเป็นตลาดส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุด โดยในปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 230,862 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของการส่งออกข้าวของอาร์เจนติน่า ในขณะที่ประเทศอิรักนำเข้าจำนวน 121,536 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 23% ของการส่งออกข้าวของอาร์เจนติน่า ขณะที่อิหร่านนำเข้าจำนวน 48,120 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9% เซเนกัลนำเข้าจำนวน 45,864 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8.5% ซิลีนำเข้าจำนวน 34,645 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% และโบลิเวียนำเข้าจำนวน 18,228 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3%

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (เม.ย.- มี.ค.) อาร์เจนติน่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 650,000 ตัน เพราะปัจจัยบวกด้านค่าเงินที่อ่อนค่าลง

ที่มา Oryza.com

